



Giáo Phận **CALGARY - ALBERTA**
Giáo Xứ THÁNH VINH SƠN LIÊM

St. Vincent Liem Parish

2412 - 48th Street SE. Calgary, AB T2B 1M4

Phone: **403-262-1078** Email: st.vsl@telus.net - Website: <http://www.stvincentliem.ca>



BÍ TÍCH

- + **Giải Tội:** 20 phút trước các Thánh Lễ.
- + **Rửa Tội Trẻ Em:** 3:30 PM Thứ Bảy cuối tháng.
- + **Hôn Phối:** Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ.
- + **Xức Dầu Bệnh Nhân:** Xin liên lạc với quý Cha bất cứ lúc nào.
- + **Trao Minh Thánh cho Bệnh Nhân:** Xin liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha.

THÁNH LỄ

- + **Thứ Hai - Thứ Sáu** 11:00 AM; 6:00 PM
- + **Thứ Bảy** 9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
4:15 PM; 6:00 PM
- + **Chúa Nhật** 9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
- + **Chầu Thánh Thể**
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng 5:30 PM

QUÝ CHA

- + **Linh Mục Chánh Xứ**
J.B. Nguyễn Đức Vượng 403-479-4638
- + **Linh Mục Phó Xứ**
Martin Maria Nguyễn Huy Thông 403-589-4040

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

- Chủ Tịch**
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh 587-889-7907
- Phó Nội Vụ**
An Phong Lê Châu Tuấn 403-862-3226
- Phó Ngoại Vụ**
Michael Nguyễn 403-615-9568
- Thư Ký**
Maria Nguyễn Phương 403-714-4389
- Thư Ký Giáo Xứ**
Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403-262-1078

CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG - NĂM C

Ngày 1 Tháng 12 Năm 2024



Bài đọc 1: Gr 33,14-16

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa. Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: "Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta!"

Bài đọc 2: 1Tx 3,12-4, 2

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người. Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế

nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

Tin Mừng: Lc 21,25-28. 34-36

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kéo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

LỊCH PHỤNG VỤ

1/12 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Gr 33,14-16 / 1Tx 3,12-4, 2 / Lc 21,25-28. 34-36

Thánh Vịnh Tuần I

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG:

H. Những việc nào không tôn trọng sự toàn vẹn thể lý của con người?

T. Những việc không tôn trọng sự toàn vẹn thể lý của con người đó là bắt cóc, bắt làm con tin, khủng bố, tra tấn, bạo hành, triệt sản và cắt bỏ một phần thân thể với mục đích không chính đáng. (GLHT,527)

CHIA SẺ:

Đó đây trên thế giới vẫn xảy ra những cuộc bắt cóc, bắt làm con tin, cưỡng hiếp, khủng bố, tra tấn, bạo hành nhằm trả thù, đòi tiền chuộc, hoặc để thực hiện ý đồ thâm độc, xúc phạm nặng nề đến phẩm giá con người. Còn việc triệt sản hoặc cắt bỏ một phần thân thể với mục đích không chính đáng như: không muốn có con hoặc sinh con ít để khỏi phải lo nhiều; hủy hoại thân xác để khỏi phải đi nghĩa vụ... đều là những tội chống lại chính Thiên Chúa.

Vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa; được Chúa tạo dựng một cách tốt đẹp, nên chúng ta phải tôn trọng phẩm giá con

người; tôn trọng sự toàn vẹn thể lý con người nơi bản thân và nơi người khác. Hội Thánh ngày nay chống lại mọi bạo lực đối với thân xác và tâm lý, nhất là chống tra tấn.

2 Thứ Hai - Is 2,1-5 / Mt 8,5-11

3 **Thứ Ba - Is 11,1-10 / Lc 10,21-24**

Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục - Lễ Nhớ

Bổn mạng các xứ truyền giáo

1Cr 9,16-19.22-23 / Mc 16,15-20

4 Thứ Tư - Is 25,6-10a / Mt 15,29-37

Thánh Gioan Đamas, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

5 Thứ Năm đầu tháng - Is 26,1-6 / Mt 7,21.24-27

6 Thứ Sáu đầu tháng - Is 29,17-24 / Mt 9,27-31

Thánh Nicolas, Giám mục

7 **Thứ Bảy đầu tháng - Thánh Ambrôsiô, Giám mục**

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ Nhớ

Is 30,19-21.23-26 / Mt 9,35-10,1.6-8

8 **CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG**

Br 5,1-9 / Pl 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6

Thánh Vịnh Tuần II

MÙA VỌNG 2024 NĂM C

Chúa Nhật này là Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng Năm C, và các bài đọc của Giáo Hội yêu cầu chúng ta chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh theo cách nghiêm túc, triệt để – theo nhiều cách bằng cách làm ngược lại với những gì phần còn lại của nền văn hóa đang làm ngay bây giờ.

Sau đây là những điều rút ra từ các bài đọc của tuần này, được trích từ các bài đăng Chúa Nhật này trước đó và podcast Câu chuyện phi thường.

Đầu tiên: Mùa Vọng trong Giáo Hội trái ngược với “Mùa lễ” thể tục.

Ngày 1 tháng 12 ở Hoa Kỳ có nghĩa là Mùa Giáng sinh thể tục đã bắt đầu. Nhưng tại Thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng, phụng vụ nghe giống như trái ngược với một quảng cáo Giáng sinh.

Quảng cáo hứa hẹn “Giáng sinh bạn xứng đáng” nhưng Thánh lễ bắt đầu bằng lời cầu nguyện cầu xin Chúa Ki-tô làm cho chúng ta xứng đáng với Người.

Giáng sinh tại cửa hàng là “thời điểm tuyệt vời nhất trong năm”, nhưng lời cầu nguyện sau rước lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng “chúng ta bước đi giữa những điều chóng qua” và phải học cách “yêu những điều của thiên đàng”, chứ không phải của trái đất.

Các bài đọc thậm chí còn sâu sắc hơn.

Chúa Giê-su nói, “Đừng để mình mê man vì tiệc tùng, say sưa và những lo lắng của cuộc sống hằng ngày”, đúng lúc thế giới đang đắm chìm trong những bữa tiệc say sưa và căng

thẳng về những đòi hỏi của tháng Mười Hai.

Thánh Phao-lô nói, “Hãy củng cố lòng mình” và “không tì vết trong sự thánh thiện”, trong khi trái tim của thế giới đang trở nên đầy xúc cảm và làm mờ ranh giới giữa lòng quảng đại của Ki-tô hữu và chủ nghĩa tiêu dùng.

Thánh Vịnh nói rằng “tình bạn của Chúa ở với những ai kính sợ Người” đúng lúc chúng ta tập trung vào Lời chúc mừng Mùa lễ không đe dọa.

Làm thế nào để chúng ta chống lại thủy triều? Chính Chúa Giê-su Ki-tô đã chỉ cho chúng ta một cách trong Tin mừng Chúa Nhật.

Thứ hai: Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng việc đến lần thứ hai có thể dạy chúng ta về việc đến lần thứ nhất.

Luôn có hai giai điệu trong Thánh lễ Mùa Vọng: Việc chuẩn bị chậm rãi cho sự xuất hiện của Chúa Hải Đồng và những lời tuyên bố ồn ào rằng mọi sự sắp đột nhiên thay đổi.

Có vẻ như cả hai đang có mục đích trái ngược nhau, như thể Giáo hội đang như mời và đánh tráo, đưa ra những lời hứa đen tối về ngày tận thế, rồi nói rằng, “Bất ngờ! Những gì tiếng trống định âm và tiếng kèn đồng thực sự dẫn đến là... ‘Ở trong máng cỏ.’”

Tuy nhiên, trong các bài đọc của Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng, chúng ta có thể thấy rất rõ cách hai giai điệu này liên quan đến nhau.

“Những ngày sẽ đến, Chúa phán, khi Ta sẽ thực hiện lời hứa của Ta”, Bài đọc thứ nhất nói. “Ta sẽ dựng lên cho Đa-vít một chồi non công chính; nó sẽ làm điều đúng đắn và công bằng trên trái đất này”.

Sự ứng nghiệm vĩ đại của những lời hứa vĩ đại của Chúa, Chúa nói, sẽ là một cây nhỏ bé: thức ăn cho thỏ. Nếu điều đó có vẻ phản cao trào, thì không phải vậy. Đó là cùng một vở kịch cao trào mà Chúa triển khai để tạo ra hiệu ứng lớn vào mỗi mùa xuân. Sau một mùa đông dài, chúng ta hiểu được việc chụp ảnh có thể thú vị như thế nào. Và bất cứ ai đã từng có con hoặc cháu đều biết tin tức lớn lao về sự ra đời của một đứa trẻ.

Tin mừng đề cập đến một sự kiện chưa từng xảy ra cho đến ngày nay – cuộc trở lại của Chúa Ki-tô. Nhưng những chi tiết cụ thể hẳn rất quen thuộc với chúng ta.

“Sẽ có những dấu hiệu trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao, và trên trái đất, các quốc gia sẽ kinh hoàng,” Chúa Ki-tô nói. “Các quyền năng trên trời sẽ bị rung chuyển.”

Nếu điều đó nghe có vẻ kịch tính, chúng ta cần nhớ rằng những đứa trẻ chưa chào đời cũng kịch tính như thế nào. “Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Con lớn hơn cả bầu trời,” một bài hát phổ biến mà phụ nữ đã sử dụng làm khúc ca nói về nỗi đau mất đi một đứa con chưa chào đời. Trẻ em, ngay cả khi còn là phôi thai, cảm thấy mình lớn hơn thế giới ... bởi vì chúng thực sự là như vậy. Điều đó thậm chí còn đúng hơn

với Chúa Ki-tô: Người lớn hơn mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Thực tế, khi Chúa Giê-su đến, chúng ta thấy cả bầu trời rung chuyển: Ngôi sao Bê-lem thắp sáng màn đêm, và các đạo quân thiên thần, mạnh mẽ hơn mọi quyền năng của trái đất, lấp đầy bầu trời.

Hài Nhi Giê-su là một tượng đài, chia đôi thời gian và không gian.

Nhưng thứ ba: Chúa Giê-su không đến để cho chúng ta biết mọi sự sẽ kết thúc như thế nào; Người đến để cho chúng ta biết mọi sự sẽ bắt đầu ra sao.

Chúa Giê-su vẽ nên một bức tranh thảm khốc trong Tin mừng, nói rằng “Mọi người sẽ chết vì sợ hãi”. Người khuyên chúng ta “Hãy cầu nguyện để các con có sức mạnh thoát khỏi những đau khổ sắp xảy ra và đứng trước Con Người”.

Chắc chắn đây là những thông điệp về cách chúng ta phải sống để sẵn sàng vào ngày tận thế; nhưng chúng cũng là mô tả về cách chúng ta phải cư xử để sẵn sàng cho mỗi ngày.

Bài đọc thứ hai, từ Thánh Phao-lô gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, có lẽ là bức thư đầu tiên được viết trong Tân Ước. Trong đó, Thánh Phao-lô nói với các Ki-tô hữu cách hành động trong những ngày đầu tiên của Ki-tô giáo, chứ không phải những ngày cuối cùng. Và ngài nói rằng “hãy yêu thương lẫn nhau và yêu thương mọi người”, và “hãy củng cố lòng mình, trở nên thánh thiện không chỗ chê trách” và “hãy cư xử để làm đẹp lòng Chúa”.

Bổn phận của chúng ta bắt đầu từ Ngày đầu tiên của Mùa Vọng là “luôn luôn cảnh giác và cầu nguyện để bạn có sức mạnh thoát khỏi những đau khổ sắp xảy ra và đứng trước Con Người”.

Vì vậy, thứ tư: Hãy sử dụng Mùa Vọng này để biết và chia sẻ về Chúa Giê-su.

Mọi người đều căng thẳng trong những ngày này, tìm kiếm sự thật trong một thế giới dối trá, và khao khát sống trọn vẹn cuộc sống của mình.

Đó chính là mục đích của Mùa Vọng: Chúng ta ăn chay để học cách tự chủ mà chúng ta cần để sống theo Con đường của Chúa Ki-tô; chúng ta cầu nguyện để định hình lại trái tim và tâm trí của mình để phù hợp với Sự thật của Chúa Ki-tô; và chúng ta bố thí để học cách rộng lượng để sống Cuộc sống của Chúa Ki-tô.

Mọi người không biết mình cho đến khi họ biết rằng họ được yêu thương, trọn vẹn, vô điều kiện, bởi Một Người Khác thực sự biết họ. Và mọi người không trở thành chính mình trọn vẹn cho đến khi họ trao tặng bản thân mình trong tình yêu, trọn vẹn và vô điều kiện, cho Một Người mà họ chấp nhận hoàn toàn.

Mùa Vọng đặt Chúa Giê-su trước mặt chúng ta như là đối tượng của những khao khát sâu sắc nhất của chúng ta. và yêu cầu chúng ta hợp tác với ân sủng của Người để trở thành kiểu người mà Chúa Giê-su sẽ nhận ra khi Người đến.

(* Tom Hoopes, tác giả của *The Rosary of Saint John Paul II* và *The Fatima Family Handbook*, là nhà văn thường trú tại Benedictine College ở Kansas và là người dẫn chương trình podcast *The Extraordinary Story* về cuộc đời của Chúa Ki-tô. Cuốn sách *What Pope Francis Really Said* của ông hiện đã có trên Audible. Là một cựu phóng viên tại khu vực Washington, D.C., Hoopes từng là thư ký báo chí của Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Phương tiện của Hạ viện Hoa Kỳ và đã dành 10 năm làm biên tập viên điều hành của tờ báo *National Catholic Register* và tạp chí *Faith & Family*. Các tác phẩm của ông thường xuyên xuất hiện trên các ấn phẩm Công Giáo như *Aleteia.org* và *Register*. Ông và vợ, April, có chín người con và sống tại Atchison, Kansas.

THÔNG BÁO

CÁC GIỜ CHẦU CUỐI TUẦN ĐẦU THÁNG 12

1. Chúa Nhật (1/12/2024):

* 8:30 am: Giáo xứ.

* 10:30 am: Gia đình Tông Đồ Trẻ.

* 5:30 pm: Ban Lòng Chúa Thương Xót.

2. Thứ Sáu (6/12/2024):

* 5:30 pm: Liên Minh Thánh Tâm & TNTT.

3. Thứ Bảy (7/12/2024):

* 9:30 am: Thánh Lễ.

* 10:00 am: Huynh Đoàn Đa-minh Giu-se Hoàng Lương Cảnh châu và họp nguyệt hội.

* 4:00 pm: Đoàn TNTT.

* 5:30 pm: Hội Mân Côi.

CHỤP HÌNH KỶ YẾU NĂM 2025 (40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ VÀ 10 NĂM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG)

Kính thưa quý gia đình, ngoài việc gọi phone từ cô Thư Ký, tại hành lang nhà thờ trên Bàn có để thời gian chụp hình trên Giấy TÊN, NGÀY, GIỜ. Vậy nếu có thể xin quý gia đình cùng định ngày giờ và ghi danh, số phone để Anh Nguyễn Vinh (403) 862-9168 sắp xếp đến chụp cho quý vị. Kính mời.

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM VÀ HỘI CÁC BÀ MẸ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2024

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ tổ chức mừng Chúa Giáng Sinh vào sau Thánh Lễ 11:00 sáng Chúa Nhật ngày 8/12/2024. Kính mời quý Cha, quý đại diện Đoàn Thể, Ca Đoàn và cùng quý Thành Viên của Hai Hội Đoàn và gia đình, cũng như những ai có ý hướng muốn gia nhập Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ đến tham dự bữa cơm đạm bạc Mừng Chúa Giáng Sinh 2024. Kính mời.

NHẬN PHONG BÌ ĐÓNG GÓP NĂM 2025

Từ cuối tuần này 1/12/2024, Ban Giáo Lý và Thiếu Nhi phụ trách phát Phong Bì Đóng Góp năm 2025 đến quý gia đình. Vậy sau các Thánh Lễ, xin quý gia đình vào Hội Trường nhận Phong Bì (dễ nhất là nhớ số Danh Bộ). Xin chân thành cảm ơn.

TĨNH TÂM CÁC DỰ TRƯỞNG VÀ HUYNH TRƯỞNG TẠI TU VIỆN ĐA MINH NGÀY 1/12/2024

Kính thưa quý phụ huynh, để chuẩn bị thăng cấp cho các em Dự Trưởng đoàn TNTT lên Huynh Trưởng, sáng Chúa Nhật ngày 1/12/2024 các Dự Trưởng và Huynh Trưởng sẽ có buổi Tĩnh Tâm từ 9:00 am – 9:00 pm tại Tu Viện Đa Minh. Kính báo.

GIẢI TỘI MÙA VỌNG CÁC NGÀY 13, 14 VÀ 15/12/2024

1. Thứ Sáu ngày 13/12/2024: * 6:30 pm - 7:45 pm.

2. Thứ Bảy ngày 14/12/2024:

* 2:00 pm - 2:30 pm: Thiếu Nhi. * 7:00 pm - 8:00 pm.

3. Chúa Nhật ngày 15/12/2024:

* 12:00 pm - 1:00 pm. * 7:00 pm - 8:00 pm.

BIÊN BẢN BUỔI HỌP HDMV (10/11/2024)

1. Diễn Nguyễn Giáng Sinh (7:00 pm - 9:00 pm 23/12/2024):

sẽ được thông báo chi tiết vào tuần sau.

2. Phụ Trách Hát Lễ Giáng Sinh:

- Ngày 24/12/2024:

* Lễ 5:30 pm: Đoàn TNTT diễn Hoạt Cảnh, Ca Đoàn Thiếu Nhi hát Lễ Giáng Sinh.

* Lễ 8:00 pm: Ca Đoàn Niềm Tin (nếu Ca Đoàn không hát diễn nguyện, Đoàn TNTT sẽ diễn Hoạt Cảnh)

- Ngày 25/12/2024:

* Lễ 9:00 am: Ca Đoàn Vinh Sơn Liêm.

* Lễ 11:00 am: Ca Đoàn Trầm Hương.

* Lễ 6:00 pm: Ca Đoàn La Vang.

3. Trang trí: Trang trí Hang đá và trang trí trong khuôn viên nhà thờ: ngày 14/12/2024 sẽ bắt đầu, TNTT cộng tác.

4. Tết Dương Lịch:

- Ngày 31/12/2024:

* Lễ 6:00 pm: Ca Đoàn Thiếu Nhi.

* Lễ 8:00 pm: Ca Đoàn Vinh Sơn Liêm.

- Ngày 1/1/2025:

* Lễ 9:00 am: Ca Đoàn Niềm Tin.

* Lễ 11:00 am: Ca Đoàn Trầm Hương.

* Lễ 6:00 pm: Ca Đoàn La Vang.

5. Dịp Lễ Tết Âm Lịch: sẽ được thông báo sau.

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA - CHỦ ĐỀ “VỀ BÊ-LEM II” - ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2024 CỦA ĐOÀN TNTT

1. Thi Làm Hang Đá:

- Thời gian: ngày 7/12/2024 đến 21/12/2024.
- Nộp nơi trưởng lớp.

2. Viết Thư Thăm Chúa Hải Đông:

- Thời gian: ngày 7/12/2024 đến 21/12/2024.
- Các em bỏ thư vào thùng thư của TNTT đặt ở cuối nhà thờ.

3. Chợ Đêm Bê-lem:

- Thời gian: 4:00 pm - 4:30 pm ngày 24/12/2024.
- Địa điểm: phòng Gym của Giáo xứ.
- Thời gian phát Mana (vé): 2/11/2024 đến 21/12/2024.
- Điều kiện nhận Mana (vé):
 - + Tham gia sinh hoạt TNTT vào Thứ Bảy hàng tuần.
 - + Tham dự Thánh Lễ 4:15 pm Thứ Bảy hàng tuần.
 - + Tham dự Thánh Lễ 6:00 pm Thứ Sáu hàng tuần.
 - + Tập hoạt cảnh Giáng Sinh.
 - + Tập hát Ca Đoàn.

CA ĐOÀN THIẾU NHI HÁT MỪNG GIÁNG SINH TẠI NHÀ THỜ CHÚA BA NGÔI

Kính thưa quý vị, vào lúc 5:00 pm Chúa Nhật ngày 8/12/2024, ca đoàn Thiếu Nhi sẽ hát mừng Chúa Giáng Sinh tại Nhà Thờ Chúa Ba Ngôi trên đường 44th Street SE. Xin mời các bạn trẻ và quý vị đi tham dự chương trình Giáo xứ Chúa Ba Ngôi thực hiện trong đó có con cháu chúng ta. Kính mời.

ĐỨC THÁNH CHA ĐÃ PHÊ CHUẨN VIỆC PHONG THÁNH CHO CÁC CHÂN PHƯỚC PIER GIORGIO FRASSATI, MARIA TRONCATTI VÀ Á THÁNH CHO CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phê chuẩn các Sắc lệnh nêu bật chứng tá phi thường về đức tin được thể hiện bởi sáu nhân chứng khác nhau.

(Tin Vatican) Sáng thứ Hai (25/11/2024), Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, và phê chuẩn các Sắc lệnh nêu bật chứng tá phi thường về đức tin được thể hiện bởi sáu người ứng viên đến từ nhiều hoàn cảnh, quốc gia và thời đại khác nhau.

Đức Thánh Cha (ĐTC) đã công bố kết quả được châu phê Phiên họp thường kỳ của các Hồng Y và Giám mục liên quan đến phép lạ được cho là nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Pier Giorgio Frassati, một thành viên giáo dân của Dòng Ba Thánh Đaminh, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1901 tại Turin (Ý) và qua đời tại đó vào ngày 4 tháng 7 năm 1925, đã được ĐTC châu phê sắc lệnh liên quan phép lạ của Chân phước.

Châu phê các phép lạ khác:

Trong cùng một buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng đã ủy quyền cho Thánh bộ công bố các sắc lệnh liên quan đến:

Phép lạ được cho là nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Maria Troncatti, một nữ tu của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1883 tại Córteno Golgi (Ý), và qua đời ngày 25 tháng 8 năm 1969 tại Sucúa (Ecuador). Như vậy hai Chân phước trên sẽ được tôn vinh hiển thánh trong tương lai gần.

ĐTC cũng châu phê sự tử đạo của Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, một linh mục giáo phận, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại Tân Đức (Việt Nam) và bị giết vì lòng thù hận vì đức tin vào ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Tắc Sậy (Việt Nam).

Sự tử đạo của Tôi tớ Chúa Floribert Bwana Chui Bin Kositi, một giáo dân, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1981, tại Goma (Cộng hòa Dân chủ Congo) và bị giết vì lòng thù hận đức tin tại cùng thành phố vào ngày 8 tháng 6 năm 2007.

Với sự châu phê sự tử đạo trên, hai tôi tớ Lm Trương Bửu Diệp và Floribert Bwana Chui Bin Kosti sẽ được tôn vinh lên Chân phước (Á thánh trong một tương lai gần đây.)

Những nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Giuseppe Lang, giám mục hiệu tòa của Alabanda và Giám Mục Phụ Tá của Zagreb, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1857, tại Lepšić (Croatia), và qua đời tại Zagreb (Croatia) vào ngày 1 tháng 11 năm 1924.

Xác nhận việc châu phê sự thánh thiện của Tôi tớ Chúa Giovanna della Croce

Cuối cùng, Đức Phanxicô đã ủy quyền cho Bộ ban hành sắc lệnh xác nhận việc tôn kính lâu đời của Tôi tớ Chúa đáng kính Giovanna della Croce (tên khai sinh là Giovanna Vázquez Gutiérrez), một nữ tu Dòng Ba Thánh Phanxicô và là viện mẫu của Tu viện “Santa Maria della Croce” ở Cubas, Madrid. Bà sinh ra tại Villa de Azaña (nay là Numancia de La Sagra, Tây Ban Nha) vào khoảng ngày 3 tháng 5 năm 1481 và mất tại Cubas de La Sagra (Tây Ban Nha) vào ngày 3 tháng 5 năm 1534.

TIỀN THU CHÚA NHẬT NGÀY 24/11/2024

* Thứ Bảy (23/11/2024):

Thánh Lễ 4:15 pm	\$605.00
Thánh Lễ 6:00 pm	\$1,095.00

* Chúa Nhật (24/11/2024):

Thánh Lễ 9:00 am	\$1,804.00 + \$25 USD
Thánh Lễ 11:00 am	\$1,535.00
Thánh Lễ 6:00 pm	\$1,885.00

CỘNG CÁC LỄ

\$6,924.00 + \$25 USD

Quỹ Xây Dựng	\$120.00
Birthday Tháng 11	\$550.00
Quỹ Đào Tạo Linh Mục Đa Minh	\$50.00
Tiền Bông (Bà Thu)	\$100.00
Đổi Cheque Tiền USD	\$679.15
TỔNG CỘNG	\$8,423.15 + \$25 USD

ĐÓNG GÓP TRÊN \$50 CHÚA NHẬT NGÀY 24/11/2024

Số DB Họ và Tên	Số Tiền Đóng Góp
#34.	\$350.00
#363. Chị Phạm Thị Bích Ngọc	\$300.00
#227. A.C Tôn Anthony Thất Chương	\$200.00
#45. A.C Đinh Thái Hoà & Thu	\$150.00
#459. A.C Trần Văn Quang & Tâm	\$110.00
#111. Ô.B Mạch Đức Hiền & Huệ	\$100.00
#147. Ô.B Nguyễn Hùng Duy & Thùy	\$100.00
#356. Bà Trần Lan	\$100.00
#399. Ô.B Vũ Huỳnh Hiệp & Yến	\$100.00
#548. A.C Huỳnh Anh Kiệt	\$100.00
#639. A.C Nguyễn Như Hoàng & Tuyền	\$100.00
#623. A.C Phạm Ngọc Tuấn Huy & Hiền	\$95.00
#298. Chị Phạm Ngọc Kiều Loan	\$85.00
#39. A.C Đào Văn Hòa & Minh	\$80.00
#8. Ô.B Cố Bùi Đắc Hùng & Hương	\$70.00
#365. A.C Trần Đức Quang & Thủy	\$70.00
#73. Ô.B Hồ Hoàng Sự & Lan	\$60.00
#161. Ô.B Nguyễn Văn Hiệp	\$60.00
#297. A.C Phạm Hoàng Trần Lưu & Thủy	\$60.00
#332. A.C Võ Thành Nhân	\$60.00
Ẩn Danh	\$50.00
#204. Ô.B Nguyễn Duy Nhật & Loan	\$50.00
#234.	\$50.00
#235. A.C Nguyễn Phi Long & Michelle	\$50.00
#308.	\$50.00
#324. Ô.B Tạ Văn Chí & Sa	\$50.00
#419. A.C Vũ Minh Toàn & Chi	\$50.00
#423. A.C Nguyễn Thanh Hùng & Lan	\$50.00
#522. Ô.B Phạm Côi & Lan	\$50.00
#567. Chị Nguyễn Thị Thu Trang	\$50.00
#756. A.C Lê Khắc Tiến & Bích Ngọc	\$50.00

*Xin Chân Thành Tri Ân Những Nghĩa Cử Cao Đẹp,
Tấm Lòng Bác Ái Và Thương Xót Bao La Của Quý Vị.*

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI

Quý Cha sẽ dâng lễ 6 giờ chiều mỗi ngày theo ngày mất của từng người trong Giáo xứ.

1. Anh Giu-se Võ Phi Dũng, 58 tuổi. Mất ngày 30/11/2015, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 30/11/2024.
2. Chị Maria Trần Thị Hiền, 63 tuổi. Mất ngày 30/11/2023, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 30/11/2024.
3. Ông Phê-rô Phan Thanh Hùng, 80 tuổi. Mất ngày 2/12/2020, dâng lễ chiều Thứ Hai ngày 2/12/2024.
4. Bà Maria Trần Thị Kiều, 71 tuổi. Mất ngày 3/12/2003, dâng lễ chiều Thứ Ba ngày 3/12/2024.
5. Cụ Ông Giu-se Mai Văn Loan, 81 tuổi. Mất ngày 5/12/2006, dâng lễ chiều Thứ Năm ngày 5/12/2024.
6. Ông Phanxicô Xaviê Đặng Ngọc Huệ, 76 tuổi. Mất ngày 5/12/2003, dâng lễ chiều Thứ Năm ngày 5/12/2024.
7. Bà Cố Maria Trần Thị Ốc, 95 tuổi. Mất ngày 6/12/2023, dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 6/12/2024.
8. Cụ Ông Phao-lô Nguyễn Văn Đây, 95 tuổi. Mất ngày 8/12/2022, dâng lễ chiều Chúa Nhật ngày 8/12/2024.
9. Cụ Ông Giu-se Nguyễn Văn Nhất, 84 tuổi. Mất ngày 9/12/2014, dâng lễ chiều Thứ Hai ngày 9/12/2024.
10. Ông Phê-rô Trần Minh Điện, 70 tuổi. Mất ngày 10/12/2003, dâng lễ chiều Thứ Ba ngày 10/12/2024.
11. Anh Giu-se Phạm Andy, 20 tuổi. Mất ngày 13/12/2003, dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 13/12/2024.
12. Cụ Ông Phanxicô Xaviê Trần Văn Truy, 88 tuổi. Mất ngày 17/12/2014, dâng lễ chiều Thứ Ba ngày 17/12/2024.
13. Cụ Ông Giu-se Nguyễn Văn Lý, 86 tuổi. Mất ngày 17/12/2011, dâng lễ chiều Thứ Ba ngày 17/12/2024.
14. Cụ Cố Giu-se Nguyễn Hồng Rạng, 85 tuổi. Mất ngày 19/12/2009, dâng lễ chiều Thứ Năm ngày 19/12/2024.
15. Chị Maria Nguyễn Thị Khôi, 47 tuổi. Mất ngày 21/12/1997, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 21/12/2024.
16. Cụ Bà Maria Lê Thị Vân, 91 tuổi. Mất ngày 25/12/2020, dâng lễ chiều Thứ Tư ngày 25/12/2024.
17. Guy Lee Wanke, 63 tuổi. Mất ngày 25/12/2020, dâng lễ chiều Thứ Tư ngày 25/12/2024.
18. Cụ Ông Gioan B. Lương Quân Nhiên, 88 tuổi. Mất ngày 26/12/2011, dâng lễ chiều Thứ Năm ngày 26/12/2024.
19. Anh Johnson Lâm Lương, 18 tuổi. Mất ngày 27/12/2022, dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 27/12/2024.
20. Cô Maria Lê Hoàng Khánh Nguyên, 36 tuổi. Mất ngày 28/12/2015, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 28/12/2024.
21. Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Mối, 86 tuổi. Mất ngày 28/12/2012, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 28/12/2024.
22. Cụ Ông Đa-minh Nguyễn Văn Như, mất ngày 28/12/1968, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 28/12/2024.
23. Bà Tê-rêsa Đỗ Thị Tiến, 65 tuổi. Mất ngày 30/12/2021, dâng lễ chiều Thứ Hai ngày 30/12/2024.